

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025

Ngày 10 tháng 01 năm 2025, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với cấp huyện, cấp xã về triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2025. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có: Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành. Tại điểm cầu cấp huyện có Bí thư Huyện ủy, Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, phòng, ban liên quan cấp huyện. Tại điểm cầu cấp xã có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội và công chức cấp xã.

Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2025; ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, ý kiến tham luận, trả lời kiến nghị của một số sở, ngành, UBND huyện, thành phố, UBND cấp xã, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Năm 2024 mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, cùng với thành tựu chung của cả nước, tỉnh Lạng Sơn đã đạt được một số kết quả quan trọng, cụ thể là:

Đã thực hiện đạt và vượt 15/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội; hoàn thành, trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đã khởi công và khẩn trương triển khai xây dựng nhiều dự án quan trọng, có tính chất lan tỏa, dẫn dắt, thúc đẩy kinh tế của tỉnh như: Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT; dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng); dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, QL4B; dự án Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn; các cụm công nghiệp: Đình Lập huyện Đình Lập; Hồ Sơn 1, Hòa Sơn 1 huyện Hữu Lũng; Bắc

Sơn 2, huyện Bắc Sơn; Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá các loại hình qua địa bàn đạt 66,5 tỷ USD, tăng 27,78% so với cùng kỳ, riêng kim ngạch mở tờ khai tại Cục Hải quan Lạng Sơn đạt 5,5 tỷ USD, tăng 9,58% so với cùng kỳ. Hoàn thành lập Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cùng với Kế hoạch thực hiện Đề án. Đây là mô hình mới, lần đầu được triển khai tại Việt Nam.

Số doanh nghiệp thành lập mới tăng cao, năm 2024 thành lập mới 1.200 doanh nghiệp, đạt 200% kế hoạch, tổng vốn đăng ký đạt 10.125 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ. Thu ngân sách vượt dự toán, tổng thu ngân sách nhà nước 10.732,7 tỷ đồng, đạt 143,4% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 37,7% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa 3.067,7 tỷ đồng, đạt 123,4% dự toán, tăng 14,8% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 7.653,9 tỷ đồng, đạt 153,1% dự toán, tăng 49,9% so với cùng kỳ.

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được tập trung triển khai quyết liệt và đạt kết quả tích cực, phần đầu hoàn thành toàn bộ trong năm 2025. Công viên địa chất Lạng Sơn được Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu biểu quyết, công nhận là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, tạo tiền đề thu hút đầu tư, phát triển du lịch trong thời gian tới. Các cấp, các ngành đã chủ động, khẩn trương, quyết liệt trong ứng phó với cơn bão số 3 (Yagi) từ sớm, từ xa nên thiệt hại đã được giảm thiểu.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được triển khai tích cực, có nhiều tiến bộ, đăng cai tổ chức thành công Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ 11 gắn với kỷ niệm 193 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn và 115 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,36%. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được củng cố, tăng cường và ổn định, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới được giữ vững, tạo cơ sở vững chắc, môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, sẽ diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, là năm cuối nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 và tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp; là năm cùng với các địa phương trong cả nước phải tăng tốc, bứt phá để về đích, đạt và vượt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và cả giai đoạn 2021-2025, tạo tiền đề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030; năm đánh dấu thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tiếp thu, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Thống nhất nhận thức và hành động về sự cấp bách phải tiếp tục tiến

hành công cuộc đổi mới về kinh tế theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai công tác năm 2025 của Chính phủ và chính quyền địa phương. Thực hiện đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ, toàn diện hơn nữa trong quản lý kinh tế; tăng cường sự chủ động, sáng tạo, tự lực và trách nhiệm của chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu; đề cao phương pháp “quản lý theo kết quả”; tư duy đổi mới cần khơi dậy sự năng động, sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm của cán bộ, công chức các cấp.

2. Bám sát, tập trung tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xác định tại Nghị quyết số 196-NQ/TU ngày 05/12/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về nhiệm vụ năm 2025; Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2025. Tập trung khắc phục triệt để các hạn chế, yếu kém đã chỉ ra, tháo gỡ những điểm nghẽn cản trở sự phát triển, khơi thông mạnh mẽ các nguồn lực để phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của từng ngành, lĩnh vực, địa bàn, nhất là các yếu tố nổi trội, đóng góp chung vào kinh tế của tỉnh, bảo đảm đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 từ 7,7 - 8% và quyết tâm phấn đấu đạt từ 10% trở lên như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 140/CD-TTg.

3. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kiên toàn, sắp xếp, hợp nhất tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết số 198-NQ/TU, ngày 20/12/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phê duyệt Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tỉnh theo Kết luận số 09-KL/BCĐ, ngày 24/11/2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đặt ra nhiệm vụ cấp thiết cần phải triển khai nhanh chóng, hoàn thành ngay trong quý I năm 2025.

4. Triển khai nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 183-KH/TU, ngày 15/8/2024 của Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Phối hợp thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ; thực hiện kỷ lưỡng, bảo đảm đúng quy trình và chất lượng công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

5. Chủ động rà soát tổng thể hệ thống các quy định pháp luật hiện hành để kịp thời tham mưu, ban hành, sửa đổi, bổ sung, nhất là ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh; bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, mâu thuẫn, chồng chéo, gây cản trở đến đời sống và sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Tập trung nghiên cứu, nâng cao chất lượng công tác tham mưu ban hành nghị quyết, cơ chế chính sách; kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bảo đảm phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế và nguyện vọng, kiến nghị của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp.

6. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương, giữ vững an ninh chính

trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững mạnh. Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện. Tích cực, chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động đối ngoại có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp chặt chẽ với giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân. Thúc đẩy mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác với các đối tác truyền thống và các đối tác tiềm năng khác.

7. Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 sắp đến, yêu cầu các cấp, các ngành khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 09/01/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, với mục tiêu chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết cổ truyền của dân tộc, không ai bị bỏ lại phía sau, mọi người, mọi nhà đều có Tết.

8. Đối với một số kiến nghị của UBND cấp huyện, cấp xã, một số sở, ngành đã trực tiếp giải đáp tại hội nghị. Yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm trả lời bằng văn bản các kiến nghị trên, gửi các cơ quan có kiến nghị chậm nhất ngày 16/01/2025. Đối với nội dung cần thiết có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh thì phối hợp, đề xuất trình UBND tỉnh theo quy định.

9. Về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025: các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, có ý kiến tham gia, trước ngày 16/01/2025 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện, trình UBND tỉnh trước ngày 19/01/2025 để xem xét, ban hành.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Các Huyện ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh,
Cơ quan TTXVN tại Lạng Sơn;
- C, PVP UBND tỉnh,
các phòng CM, ĐV;
- Lưu: VT, TH (ĐTK).

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trịnh Tiến Duy